

UN tuyên bố nòng cốt ở nam Somalia

Tác Giả: BBC

Thứ Tư:, 20 Tháng 7 Năm 2011 18:57

Ước tính có khoả ng 10 triệ u ngườ i đang bở nh hợ ng bở i nòng cốt ở Đông Phi.

Liên Hiệ p Quố c tuyên bố nòng cốt ở hai khu vự c ở miề n nam Somalia, nòng cốt ở Đông Phi và tở nhở t kở tở hợ n nỏ a thở kở qua.

Liên Hiệ p Quố c nói rợ ng tình hình nhâ đở ở Bakool và Lower Shabelle ở miề n nam đã xở u đi nhanh chóng.

Đây là lờ n đở u tiên nòng cốt này lâm vào nòng cốt trong kở tở 19 năm qua.

Trong khi đó, Liên Hiệ p Quố c và Hoa Kở nói các cở quan cở u trở cở n có thêm đở m bở o an toàn tở các nhóm vũ trang ở Somalia, qua đó nhâ viên cở a hở mở i có thở tiệ p cở n nhợ ng ngườ i cở n trở giúp.

Al Shabab, mở t nhóm có liên quan tở i al-Qaeda vờ n kiể m soát các đở i đở t rợ ng lờ n ở miề n nam và miề n trung Somalia, hở i năm 2009 đã áp lờ nh cở m các cở quan cở u trở nòng cốt ngoài đi vào các vùng lãnh thở thuở c nhóm này, nhợ ng gở n đây đã cho phép ra vào mở t cách hợ n chở .

Ước tính số người di cư

Ước tính 10 triệ u ngườ i đã bở nh hợ ng ở Đông Phi do đở t hợ n hán tở i tở nhở t trong suở t hợ n nỏ a thở kở qua.

Gở n mở t nỏ a dân số Somalia - 3,7 triệ u ngườ i - đang trong tình trở ng khợ ng hợ ng, mà trong đó

UN tuyên bố nạn đói ở nam Somalia

Tác Giả: BBC

Thứ Tư:, 20 Tháng 7 Năm 2011 18:57

Độc tính khoảng 2,8 triệu người là nạn đói ở nam. Tuyên bố của Văn phòng Điều phối Humanitarian ở Somalia



Hơn 166.000 người Somali đang tìm cách chuyển sang các quốc gia láng giềng Kenya và Ethiopia.

Hơn hán, xung đột kết hợp với nghèo đói đã tạo ra những điều kiện thuận lợi gây nên nạn đói.

Thêm điều kiện nữa là tình trạng hơn 30% trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng, và ngày nào cũng có trẻ em chết vì suy dinh dưỡng.

"Trên khắp đất nước, gần một nửa dân số Somalia - 3,7 triệu người - đang trong tình trạng khủng hoảng, mà trong đó độc tính khoảng 2,8 triệu người là nạn đói," một tuyên bố của Văn phòng Điều phối Humanitarian ở Liên hợp quốc tại Somalia viết.

Bên tuyên bố nói rằng cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn tại đây khiến cho việc tiếp cận các dịch vụ nhân đạo giúp đỡ nạn đói ở các thành phố là vô cùng khó khăn. Miền nam là nơi thu hút quy mô kiểm soát của al-Shabab.

UN tuyên bố nạn đói ở nam Somalia

Tác Giả: BBC

Thứ Tư: 20 Tháng 7 Năm 2011 18:57

"Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, nạn đói sẽ lan rộng đến tất cả tám khu vực miền nam Somalia trong vòng hai tháng, do mùa màng thất bát và do dịch bệnh lan truyền", Mark Bowden, người điều phối nhân đạo vẫn phòng đói của phi nhân báo.

Nạn đói nghiêm trọng

Phóng viên chuyên về Phi châu của BBC Andrew Harding cho biết từ "nạn đói" được các tổ chức nhân đạo sử dụng một cách hiếm hoi và rất thận trọng, và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 thì này đã được dùng cho tình hình ở Somalia.



Khoảng 30% trẻ em ở Somalia bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Adrian Edwards, phát ngôn viên của cơ quan tài trợ nhân Liên Hiệp Quốc, nói với các phóng viên rằng tình thế cho các nhân viên cứu trợ ở Somalia "không phải là nghiêm trọng gì chúng tôi muốn".

"Chúng tôi hiện diện ở mức tối thiểu, chúng tôi thường xuyên tiếp cận thăm dò tình hình này nhưng chúng tôi cần được tiếp cận một cách đáng kể hơn so với điều kiện hiện nay để có thể xử lý được tình trạng khẩn cấp quy mô này," ông nói tại Geneva.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, vốn đang nỗ lực cứu đói cho 1,5 triệu người, ước tính hiện có tới một triệu người trong khu vực mà cơ quan này không tiếp cận được.

UN tuyên bố nới lỏng nam Somalia

Tác Giả: BBC

Thứ Tư, 20 Tháng 7 Năm 2011 18:57

Trong một di n biên riêng biệt, T ch c Ân xá Quốc t nói tr em Somalia đang b tuyền d ng m t cách có h th ng vào làm lính thi u niên cho các nhóm chi n binh nh al-Shabab.

D a trên các cu c ph ng v n h n 200 ng i Somalia r i b đ t n c, t ch c nhân quy n nói r ng m t s nh ng em b tuyền d ng ch m i tám tu i.

Báo cáo nói r ng al-Shabab thu hút các em v i i h a h n cho t n và đ i n tho i di đ ng, và b ng c bi n pháp c ng b c n a.